

**BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
BAN ĐIỀU PHỐI TRUNG ƯƠNG
DỰ ÁN GIẢM NGHÈO TÂY NGUYÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc**

Số: 216/BDPTW-TCKT

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2015

V/v thực hiện đúng quy định của dự án

Kính gửi: - Ban Quản lý dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên tỉnh Quảng Nam

Căn cứ Hiệp định tín dụng số Cr.5330-VN ngày 24 tháng 4 năm 2014 giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hiệp hội phát triển quốc tế (IDA) về việc tài trợ cho Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 1504/QĐ-BKHĐT ngày 22/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt Sở tay hướng dẫn thực hiện dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên;

Sau một thời gian Dự án đi vào thực hiện, đã phát sinh một số nội dung hoạt động của Ban Quản lý dự án tỉnh Quảng Nam thực hiện sai quy định của Dự án.

Theo quy định của Dự án, trưởng nhóm và các thành viên nhóm cải thiện sinh kế (LEG) cùng nhau thống nhất việc lựa chọn đối tác cung ứng các yếu tố đầu vào cho nhóm. Tuy nhiên các Ban Phát triển xã (BPT xã) của tỉnh Quảng Nam đã thực hiện sai việc này khi tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn và ra quyết định chọn đối tác cung ứng các yếu tố đầu vào cho nhóm LEG. Thể hiện qua việc toàn bộ biên bản khảo giá và lựa chọn nhà cung cấp của các nhóm LEG đều có sự tham gia của BPT xã và chỉ có nhiều nhất là hai thành viên nhóm LEG tham gia.

Dự án quy định mức trần Tài khoản dự án huyện là 200.000 USD và BPT xã được nhận mức tạm ứng tối đa là 100% giá trị các hợp đồng đã ký với nhà thầu hoặc nhóm LEG. Song Ban Quản lý dự án tỉnh đã tạm ứng về tài khoản của Ban quản lý dự án huyện Nam Giang quá hạn mức 200.000 USD và các BPT xã cũng nhận tạm ứng nhiều hơn giá trị các hợp đồng đã ký.

Việc nhóm LEG chủ động và toàn quyền quyết định trong việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ, hàng hóa cho nhóm trong việc thực hiện Tiểu dự án sinh kế là nguyên tắc bắt buộc phải thực hiện của Dự án nhằm xác định tính hợp lệ và phù hợp của các khoản giải ngân với Hiệp định sử dụng nguồn vốn vay đã ký kết.

Ban Điều phối dự án Trung ương yêu cầu Ban Quản lý dự án tỉnh, huyện, BPT xã chấn chỉnh ngay việc tham gia vào quá trình lựa chọn nhà cung cấp của nhóm LEG và chỉ giải ngân tiếp tục sau khi đã chấn chỉnh xong các sai phạm trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- 03 BQLDA huyện;
- 15 BPT xã;
- Lưu VP (20)



Trần Ngọc Hùng